

NHẬN DIỆN NHỮNG ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THỂ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI TẠI ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG THÁP

Nguyễn Việt Thống

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Email: nvthong1976@gmail.com

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 30/10/2023; Ngày nhận chỉnh sửa: 11/11/2023; Ngày duyệt đăng: 13/11/2023

Tóm tắt

Internet và mạng xã hội đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống của mọi người, trong đó có đội ngũ cán bộ, đảng viên và đoàn viên Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp. Nhận diện những âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thể lực thù địch trên Internet và mạng xã hội là rất quan trọng để bảo vệ tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng và tổ chức chính trị - xã hội. Mỗi cá nhân tham gia hoạt động trên môi trường Internet, mạng xã hội, nhất là cán bộ, đảng viên cần được trang bị những kiến thức, kỹ năng nhận diện được những quan điểm sai trái, âm mưu thâm độc của các thể lực thù địch nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng để có những biện pháp đấu tranh, bảo vệ một cách vững chắc. Trong thời gian qua, Đảng uỷ Khối đã chủ động nghiên cứu, nhận diện những thông tin sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái thù địch, bảo đảm ổn định về mặt tư tưởng, an tâm công tác, phấn đấu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong Khối.

Từ khóa: *Âm mưu, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp, nhận diện, thể lực thù địch, thủ đoạn chống phá.*

DOI: <https://doi.org/10.52714/dthu.12.9.2023.1206>

Trích dẫn: Nguyễn, V. T. (2023). Nhận diện những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thể lực thù địch trên Internet và mạng xã hội tại Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp. *Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp*, 12(9), 106-111. <https://doi.org/10.52714/dthu.12.9.2023.1206>.

IDENTIFYING CONSPIRACY AND DESTROYING TIPS OF ENEMY FORCES ON THE INTERNET AND SOCIAL NETWORKS AT THE PARTY COMMITTEE OF DONG THAP PROVINCE'S AGENCIES

Nguyen Viet Thong

Party Committee of Dong Thap Province's Agencies, Vietnam

Email: nvthong1976@gmail.com

Article history

Received: 30/10/2023; Received in revised form: 11/11/2023; Accepted: 13/11/2023

Abstract

The social media have impacts widely, including officials, party members and union members of Dong Thap province's agencies. Identifying the plots and sabotage tactics of hostile forces on the social media helps protect the Party's ideology and fight against the wrong and hostile views of each Party Committee level, party organizations and socio-political organizations. Each individual participating in social media activities, especially officials and party members, needs to be equipped with knowledge and skills to identify wrong views and sinister plots of the hostile forces to destroy the Party's ideological foundation in order to have solid measures to fight and protect. The Party Committee of Dong Thap Province's Agencies have recently proactively researched and identified false and hostile information on the internet and social networks and well implemented the task of protecting the Party's ideological foundation to fight against hostile views and wrongs, ensure ideological stability, peace of mind at work, strive to well perform assigned responsibilities and tasks among cadres, party members, and union members in the Party Committee of Dong Thap Province's Agencies.

Keywords: *Conspiracy, hostile forces, identification, Party Committee of Dong Thap Province's Agencies, sabotage tactics.*

1. Đặt vấn đề

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp (Đảng uỷ Khối) hiện có 85 tổ chức cơ sở đảng với 7.008 đảng viên (*tính đến tháng 6 năm 2023*). Đảng uỷ Khối có chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong Khối trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức chính trị - xã hội trong Khối vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong Khối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong Khối.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của Internet, mạng xã hội đã tác động lớn đến mọi lĩnh vực đời sống của con người, nhất là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên. Nhận diện những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên Internet, mạng xã hội là việc làm rất quan trọng và cấp thiết để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, mỗi cá nhân tham gia sử dụng các chức năng trên môi trường internet, mạng xã hội. Cần có sự hiểu biết nhất định để nhận diện đúng đâu là hoạt động bình thường và đâu là “*chiêu trò*” đưa những thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch nhằm thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.



Ảnh: Quang cảnh Hội nghị Báo cáo viên Đảng uỷ Khối triển khai chuyên đề: Nhận diện, xử lý thông tin giả và thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên và người lao động

2. Nội dung

2.1. Sự cần thiết phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới nhằm hướng đến mục tiêu: Bảo vệ vững chắc nền tảng

tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hoá*” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp

phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. (Bộ Chính trị, 2018).

Hiện nay, trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, nhiệm vụ đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch càng phải được coi trọng, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh trên lĩnh vực này, như nghị quyết các kỳ Đại hội của Đảng, trong đó, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2016, tr. 186). Đảng ta yêu cầu: “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2016, tr. 201).

Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ta chỉ rõ: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhấn mạnh: Chủ động chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình; xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì thế, để bảo vệ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng, việc tăng cường đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng là đòi hỏi khách quan, nhiệm vụ cấp bách trước mắt, đồng thời cũng là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài. (Ban Chấp hành Trung ương, 2016).

Những năm qua, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị luôn âm mưu, tìm mọi cách thức, mọi thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của

Đảng Cộng sản Việt Nam. Tình hình đó đặt ra nhiệm vụ đấu tranh nhằm bảo vệ sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị. ((Nguyễn & Đặng, 2021).

Vì vậy, một trong những điều kiện tiên quyết để thực hiện được mục tiêu trên là mỗi cá nhân tham gia hoạt động trên môi trường Internet, mạng xã hội, nhất là cán bộ, đảng viên cần được trang bị những kiến thức, kỹ năng nhận diện được những quan điểm sai trái, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng để có những biện pháp đấu tranh, bảo vệ một cách vững chắc.

2.2. Nhận diện về quan điểm sai trái, thù địch

Cần phải xác định, đây là một dạng của thông tin xấu, độc, nó biểu hiện ở nhận thức, quan điểm trái ngược với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, bản chất của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động Việt Nam, đối lập nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tuyên truyền xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo, bẻ cong sự thật; kích động, lôi kéo, gây rối loạn, mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nhằm phá hoại tư tưởng vô sản, gây tâm lý hoang mang, hỗn loạn trong Nhân dân, hòng làm suy giảm niềm tin của Nhân dân vào Đảng và hệ thống chính trị tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Cụ thể là, chúng tập trung chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; thâm nhập tư tưởng phi vô sản cho mọi tầng lớp Nhân dân Việt Nam nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đòi “*phủ nhận sạch trơn*” chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa đòi “*đa nguyên, đa đảng*” ở Việt Nam.

2.3. Nhận diện đối tượng là “Tác giả” của các quan điểm sai trái, thù địch

Một là, các quốc gia, tổ chức quốc tế chống, phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; các tổ chức phản động lưu vong bên ngoài cấu kết với một số phần tử bên trong; số đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị, có quan điểm phức tạp trong nước; đối tượng xấu tung tin sai trái, thù địch, thông tin độc hại nhằm trục lợi; người từng vi phạm pháp luật Việt Nam có lòng hận thù với chế độ ta.

Hai là, giới điều hâu, hiểu chiến, hận thù với Việt Nam trong chính quyền một số nước phương Tây; nguy quân, nguy quyền, những người có nợ máu với cách mạng, những phần tử phản động lưu vong.

Ba là, cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, văn nghệ sỹ, đội lột tôn giáo trong nước; những người có nhận thức chính trị kém, ngộ nhận, a dua, bị lôi kéo, đầu độc về tư tưởng.

Có thể thấy internet, mạng xã hội giờ đây không còn chỉ là một khái niệm công nghệ mà đã trở thành một “*miền chiến sự mới*”, “*vùng đất màu mỡ*” nơi mà cuộc đấu tranh trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa diễn ra mạnh mẽ. Thời gian qua, lợi dụng môi trường Internet, mạng xã hội chúng bôi nhọ, xuyên tạc, vu cáo một cách trắng trợn, bần thiêu; bịa đặt, nói không thành có, phiến diện, cực đoan; thái độ hằn học, hận thù, cay cú; ngôn từ xấu xa, tệ hại, võ đoán, nói lấy được, thậm chí còn chửi bới bậy bạ, vô văn hóa.

Chúng phản ánh một chiều, phiến diện, thổi phồng, bóp méo sự thật; sử dụng các sự việc, con người có thật nhưng thổi phồng, đánh đồng hiện tượng với bản chất, cái riêng với cái chung... Chỉ phản ánh khuyết điểm, hạn chế, bôi đen hiện thực khách quan; liên kết các hạn chế, khuyết điểm thành hệ thống; cắt ghép, chỉnh sửa thông tin làm sai sự thật.

Bên cạnh đó, chúng sử dụng các thủ đoạn chiến tranh tâm lý. Chúng ra sức tung tin đồn nhảm, thông tin dồn dập, quá ngưỡng, mất khả năng phán xét, cân nhắc, đánh giá; kích động tâm lý đám đông, bày đàn; phân tích hiện tại bằng các thước đo, chuẩn mực của quá khứ; xem xét quá khứ bằng con mắt của hiện tại; xây dựng ngọn cờ về lý luận; sử dụng các thông điệp dễ hiểu, dễ nhớ để ám thị người nghe; dẫn lời quan chức có uy tín và quyền hạn; làm mới thông tin cũ, bịa đặt thông tin mới, cắt ghép hình ảnh, lời phát biểu; chúng còn gây nhiễu loạn thông tin, làm cho người dùng internet, mạng xã hội mất phương hướng, rồi dẫn dụ, mạo danh, lừa đảo người dùng.

2.4. Giải pháp nhận diện những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên internet và mạng xã hội tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp

Để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và tác giả là những người tham mưu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Đảng ủy Khối, trong thời gian qua đã chủ động nghiên cứu, nhận diện chính

xác những thông tin sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội; xây dựng và tổ chức lực lượng tham gia báo xấu các tài khoản có nội dung, hình ảnh xấu, độc trên internet, mạng xã hội giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong Đảng ủy Khối hạn chế thấp nhất sự tác động, ảnh hưởng tiêu cực của các nhóm, thành phần lợi dụng không gian mạng để chống, phá, đồng thời, tập trung làm tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kịp thời triển khai, tuyên truyền, phổ biến tài liệu, nội dung liên quan đến công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đến cấp ủy cơ sở, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Khối bằng nhiều hình thức phù hợp, đồng thời kiện toàn đầy đủ lực lượng thực hiện đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (*các thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp Khối, Tổ thư ký giúp việc, cộng tác viên dư luận xã hội*) đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

Thứ hai, trong quá trình hoạt động khi phát hiện tài khoản tổ chức, cá nhân, mạng xã hội đăng tải những tin, bài viết có nội dung thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước và cá nhân các đồng chí lãnh đạo (*kể cả do cán bộ, đảng viên, đoàn viên, quân chủng thuộc Khối và nơi khác*) thì kịp thời góp ý cho chủ tài khoản xoá, gỡ thông tin và phản ánh đến cấp ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp Khối để kịp thời báo cáo cho cơ quan chức năng cấp trên biết, theo dõi, có biện pháp xử lý, đấu tranh hiệu quả.

Thứ ba, tham mưu tổ chức tuyên truyền bằng nhiều nội dung, hình thức trên các nhóm, trang mạng xã hội do Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp Khối quản lý; trong đó, tập trung tuyên truyền cung cấp những thông tin chính thống, về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiêu biểu trong công tác, lao động, sản xuất tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với phương châm lấy “xây” để “chống”, lấy “cái đẹp” dẹp “cái xấu” lấy “tích cực” đẩy lùi “tiêu cực”.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa thành viên Ban Chỉ đạo 35, Tổ thư ký giúp việc, cộng tác viên dư luận xã hội cấp Khối để kịp thời cung cấp thông tin mang tính thời sự, dự báo một số tình hình được dư luận quan tâm, theo dõi để tham mưu cho

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối tin tưởng, an tâm công tác, học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, giúp cho tổ chức đảng, đảng viên “*tự làm công tác tư tưởng cho chính mình*”.

3. Kết luận

Nhận diện, đấu tranh với những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên bảo đảm sự sống còn của Đảng và chế độ. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Khối, tổ chức lực lượng 35 cấp Khối, đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh, cùng với kinh phí, phương tiện, nguồn nhân lực là các giải pháp cần quan tâm để tăng cường và nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng ủy Khối phải không ngừng tự nghiên cứu, học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tạo nên “*sức đề kháng*”, “*hệ miễn dịch*” trước những tư tưởng lệch lạc, quan điểm sai trái, thù địch, không để mình bị “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*”, bị lôi kéo, mua chuộc; hãy là người sử dụng mạng xã hội thông minh, nhận diện và đẩy lùi thông tin xấu độc, tin sai sự thật, góp phần tuyên truyền, nhân rộng những thông tin tích cực, chính thống trong cộng đồng mạng, như lời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từng nhấn mạnh: “*Tôi từng nói rằng, gần như cán bộ đảng viên nào cũng dùng smartphone. Ai cũng vào facebook nhưng đa số toàn để đọc tin xấu chứ ít truyền đi thông tin tích cực. Nếu mỗi người dùng smartphone, mỗi ngày gửi cho nhau một tin tốt, chia sẻ với nhau vài ý hay, gửi đi thông điệp tốt đẹp của cuộc sống, chắc chắn môi trường trên internet sẽ tích cực, trong lành hơn nhiều*”. (Luân, 2018)./.

Tài liệu tham khảo

- Ban Chấp hành Trung ương. (2016). *Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ* (ngày 30 tháng 10 năm 2016).
- Bộ Chính trị. (2018). *Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới*.
- Đảng Cộng sản Việt Nam. (2016). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*. Hà Nội: NXB. Chính trị Quốc gia.
- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp. (2023). *Báo cáo số 339-BC/ĐUK ngày 22 tháng 5 năm 2023 về kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII*.
- Luân, D. (2018). Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng: “Chia sẻ thông tin tốt, môi trường internet sẽ trong lành hơn”. *Báo Tiền Phong*, ngày 29 tháng 12 năm 2018.
- Nguyễn, H. H., & Đặng, T. T. H. (2021). Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. *Tạp chí Cộng sản*, 962(3).